



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร และคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ได้ดำเนินการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านผลงาน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๗๔๐๐๑	นายสันติสุข เพ็ชรไพฑูล	
๒	๗๔๐๐๒	นางสาวกฤติยา จะโรรัมย์	
๓	๗๔๐๐๓	นางสาวสุรัชชา พรหมมร	
๔	๗๔๐๐๔	นางสาวชรินทร์ทิพย์ แก่นจัด	

๒. เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะผู้ได้คะแนนการประเมินด้านผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
ทางเว็บไซต์ <http://www.brm3.go.th> และทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

หากปรากฏในการดำเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการ
ผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จะพิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ ชมภูวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓